

# คม·ชล·ลึก

ปีที่ 16 ฉบับที่ 5527 วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 หน้า 6

กำลังมาแรงน่าจับตามองสำหรับ “พุทรา นมสด” นอกจากไม่ค่อยมีศัตรูพืชรบกวน ทิศทางตลาดไปได้ดี ปลูกครั้งเดียวอยู่ได้นานหลายสิบปี แล้ว ยังกำหนดให้ออกผลได้ทั้งปี ดังไร ชัยชนะ & ชลดา ของ “พิชัย ดอนกลาง” เกษตรกรหมู่ 8 ต.ไทยสามัคคี อ.วังนาเขียว จ.นครราชสีมา ที่ใช้ภูมิเดิมผสานเทคนิคใหม่ผลิต ไม้ผลนี้จนเป็นอาชีพทำรายได้ อย่างมั่นคง

พิชัย ย้อนอดีตให้ฟัง ก่อนนั้น



ธานี กุลแพทย์

## พลิกภูมิปลูก ‘พุทรา นมสด’ ทำเงิน!

### วิถีเกษตรกร ‘พิชัย ดอนกลาง’

ปลูกดอกเบญจมาศ แต่ต้นทุนสูง ใช้สารเคมีเยอะ ร่างกายสู้ไม่ไหว เมื่อสำนักงานปฏิรูปที่ดินนำพุทราได้วันพันธุ์ “ชื่อหมี่” ส่งเสริมให้เกษตรกร จึงลองปลูกบนพื้นที่ 3 ไร่ ลงทุนไร่ละ 9 หมื่นบาท ทั้งหมด 320 ต้น

“ปีแรกๆ มีปัญหามาก เจอแมลงวันทองเจาะข้างในผล รสชาติก็ไม่หวานกรอบ”

พิชัย บอกถึงปัญหาพร้อมเข้าร่วมอบรมตาม ที่ต่างๆ ที่ทางภาครัฐจัดขึ้นและหนึ่งของสูตรเด็ดที่เขาได้รับ คือการใช้นมสดรดต้นพุทราหลังออกผลในทุกๆ 10 วัน ซึ่งไร้อื่นจะใช้หางนม ทว่าที่ไร่ของเขานั้นจะใช้นมโคสดแท้ๆ จากฟาร์มซึ่งนมสดมีส่วนผสมของแคลเซียมจะช่วยให้พุทรา มีความแน่นกรอบ อร่อย

ด้านแมลงวันทองเพื่อนเกษตรกรคนอื่น ๆ จะใช้สารเคมีกำจัด แต่พิชัยไม่ใช้ จากการใฝ่รู้ เขาใช้ถุงพลาสติกมาห่อผลพุทราแทน และนำลูก

หมื่นมาห่อผูกติดกับกิ่งพุทรา ซึ่งช่วยไล่แมลงได้ดีทีเดียว

พร้อมบอกถึงเทคนิคการทำให้พุทราหวาน ด้วยการควบคุมจำนวนลูก ไม้ให้เกิน 50 กก./ต้น ซึ่งปกติ 1 ต้นจะให้ผลผลิตราว 100 กก. โดยกรีดทิ้ง เช่น 1 พวง มี 4 ลูก ต้องกรีดเอา 2 ลูก ตรงกลางออกเพื่อไม่ให้พุทราที่เหลือน้อยความหวานกัน

ส่วนผลผลิตนั้น ปีแรกต้นละ 20-30 กก. ปีที่ 2 เพิ่มขึ้นเป็น 40-50 กก. และปีที่ 3 เป็นต้นไปจะให้ผลผลิตมากถึงต้นละ 100 กก.

“พุทราเป็นพืชที่ปลูกง่าย ประมาณเดือนที่ 4 จะเริ่มติดดอก เดือนที่ 5 เริ่มติดผล และเดือนที่ 8 เริ่มเก็บผลผลิตขายได้”

ด้านราคาหน้าสวน พิชัย บอกว่าด้วยผลผลิตที่ไร้ปลอดสารเคมี จึงอยู่ที่กก.ละ 50 บาท ไร่หนึ่งๆ เก็บผลผลิตปีละ 3 ต้น ปัจจุบันพื้นที่ปลูกเพิ่มเป็น 5 ไร่ จึงสร้างรายได้เฉลี่ย 8-9 แสนบาท

ต่อรอบการผลิต (8 เดือน)

“ลูกใหญ่ กก.ละ 50 บาท ลูกเล็ก กก. 60 บาท เหตุที่ลูกเล็กขายได้ราคาดีกว่า เพราะมีรสชาติหวานจัด และมีผลผลิตออกน้อย”

พิชัย ยอมรับว่า แม้จะสร้างรายได้ดี แต่ทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับ การดูแลเอาใจใส่ของเจ้าของสวนด้วย ท่านที่สนใจเทคนิคการผลิต หรือศึกษาดูงาน สอบถามข้อมูลได้ที่ “ไร่ชัยชนะ & ชลดา” หรือโทรศัพท์ถึงเจ้าของไร่ได้โดยตรงที่ 08-7239-2004 พิชัยยินดีให้ความกระจ่างกับทุกคน



